



Đồng chí Nguyễn Thế Phong, Phó Bí thư Đảng Bộ, Phó Giám đốc Sở Y tế Trao Quyết định cho đồng chí Phạm Nguyên Quân, Giám đốc Trung tâm Pháp Y tỉnh
Ảnh Thái Sơn

Đoàn kiểm tra, giám sát Cục quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế kiểm tra tại BVĐK tỉnh
Ảnh Thái Sơn



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024 nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (Công đoàn ngành Y tế có 05 gia đình)
Ảnh Mai Hoa

Ban Giám đốc BVDK tỉnh điều hành Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
Ảnh Mai Hoa



BẢN TIN Y TẾ LAI CHÂU



Số 07
2024

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698 - Email: gdsklc@gmail.com



CHIỤ TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TTND.BSCKII. BÙI TIẾN THANH
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu

BAN BIÊN TẬP

BSCKII. NGUYỄN THẾ PHONG
BSCKI. VŨ VĂN PHI
BSCKI. TRẦN ĐỖ KIÊN
CN. ĐỖ THỊ OANH

TRÌNH BÀY

PHẠM PHƯƠNG THÚY

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698
Email: gdsklc@gmail.com

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Số: 03/GP-XBBT

do Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cấp ngày 29 tháng 01 năm 2024

In tại CN Công ty TNHH XD và TM Ngọc Hưng tại Cao Bằng
Địa chỉ: SN 55, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
In xong nộp lưu chiểu năm 2024

TRONG SỐ NÀY

Nỗ lực nâng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế cho người dân1

Mai Hoa

Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ làm chủ nhiều kỹ thuật mổ nội soi2

Thái Sơn

Học và làm theo Bác ở một Trạm Y tế vùng khó4

Hồng Thơm

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh đái tháo đường trên địa bàn tỉnh6

Ngọc Châm

Cải thiện dinh dưỡng giúp trẻ em phát triển cân đối, khỏe mạnh.....7

Nguyễn Thúy

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...9

Phương Thúy (Tổng hợp)

Tổ dân phố 17- Thị trấn Tân Uyên không có người sinh con thứ ba10

Bạch Mai

Hạnh phúc khi giúp “mẹ tròn con vuông”12

Nguyễn Hằng

Tin hoạt động14

Ảnh bìa 1: Thừa ủy quyền của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thế Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Phạm Thu Thảo - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua cho các tập thể và Bằng khen cho cá nhân.

Ảnh Nguyễn Hằng



BSCKII, Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát Cục quản lý Khám chữa bệnh

Ảnh Thái Sơn

Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy tại điểm cầu Sở y tế

Ảnh Hồng Thơm



BSCKI. Trần Đỗ Kiên - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm từ năm 2019 đến nay

Ảnh Mai Hoa

Hội nghị trực tuyến họp rà soát tiến độ về thực hiện trích chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ảnh Mai Hoa



Nỗ lực nâng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế cho người dân

Lai Châu là một tỉnh biên giới với địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở và chia cắt mạnh, gây khó khăn trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo số liệu thống kê, năm 2022, việc triển khai chính sách, từ khâu truyền thông cho đến thực hiện thu chi đều gặp nhiều hạn chế, do đó tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh chưa cao, chiếm 82,1%.

Để đảm bảo lộ trình BHYT toàn dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2023/NQ - HĐND, ngày 13/7/2023 về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh, áp dụng: Từ ngày 1/8/2023 đến ngày 31/12/2025.

Theo đó, người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chuẩn hộ cận nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ - CP, ngày 07/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, ngoài phần ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%



Y sỹ Trần Thị Hoàn khám bệnh cho người dân

mức đóng theo quy định, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 30% mức đóng để mua thẻ bảo hiểm y tế.

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, ngoài phần ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% mức đóng theo quy định, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 30% để mua thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Gia đình anh Lò Văn Xom, xã Phúc Than, Than Uyên thuộc hộ gia đình cận nghèo, sau khi có Nghị quyết 19 của HĐND tỉnh, gia đình anh đã được hỗ trợ 100% số tiền để mua thẻ BHYT (theo nguồn ngân sách của Trung ương và địa phương). Chính vì vậy, các thành viên trong gia đình anh đã có BHYT và không còn lo lắng khi đi khám, chữa bệnh.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Mận, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, có mức sống trung bình, trước khi chưa có Nghị quyết, cả nhà chị chỉ mua thẻ BHYT cho chồng, vì

không đủ tiền, nhưng từ khi có NQ19, được hỗ trợ thêm 30% nữa nên gia đình chị đã mua hết BHYT cho các thành viên, vì vậy khi ốm đau bệnh tật, gia đình chị không còn lo lắng như trước nữa.

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh là một trong những chính sách ưu việt nhằm đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các chính sách an sinh xã hội một cách tốt nhất. Thời gian qua, ngành BHXH tỉnh đã triển khai nhanh chóng việc cấp, phát thẻ cho nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT, đồng thời tăng cường phối hợp với ngành Y tế để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để người dân được thụ hưởng mọi dịch vụ y tế tốt nhất.

Tính đến hết tháng 6/2024, tổng số thẻ đã cấp cho các đối tượng được hỗ trợ theo NQ19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 50.398 thẻ, trong đó hộ cận nghèo 10.826

thẻ; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số 21.387 thẻ; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 18.194 thẻ. BHXH các cấp sau khi in xong, đã tiến hành bàn giao cho xã, phường, thị trấn để phát thẻ BHYT đến tận tay người dân, nhờ đó, tỷ lệ bao phủ BHYT được nâng lên 92,6%.

Việc cấp thẻ BHYT miễn phí cho các đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng đã tạo chỗ dựa vững chắc cho người dân khi đi khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp cũng góp phần giúp người dân hiểu được lợi ích quan trọng của chính sách an sinh xã hội.

Bảo hiểm y tế là chính sách ưu việt trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội. Với sự quan tâm của Nhà nước, người dân không có điều kiện tài chính đã có thêm cơ hội được tham gia BHYT, được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, qua đó giúp họ thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Mai Hoa

Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ làm chủ nhiều kỹ thuật mổ nội soi

To đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã nỗ lực làm chủ nhiều kỹ thuật khó, phức tạp trong đó có kỹ thuật mổ nội soi. Trong quá trình thực hiện các ca mổ, Trung tâm đã được đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện E Hà Nội hỗ trợ nhằm đáp ứng tốt việc triển khai kỹ thuật mới này.



Bác sĩ Bệnh viện E chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi cho TTYT huyện Phong Thổ

Bệnh nhân Phan Thị Đan ở xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ trong tình trạng đau vùng mạn sườn phải, hạ vị kèm theo sốt nhẹ, vàng da nhẹ, cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém. Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện túi mật của bệnh nhân có sỏi kích thước 13,3mm và viêm túi mật cấp. Với trang thiết bị mới được đầu tư, các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã sử dụng phương pháp phẫu thuật nội soi để cắt túi mật cho bệnh nhân. Đây là phương pháp được đánh giá cao trong điều trị bệnh sỏi túi mật, giúp loại bỏ sạch sỏi, bệnh nhân phục hồi nhanh và không để lại sẹo.

Bệnh nhân Phan Thị Đan cho biết: “Trước đây tôi đã mổ 2 lần, lần này là lần thứ 3, may mắn cho tôi lần này ngoài các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện còn có các bác sĩ của Trung ương lên cùng tham gia phẫu thuật và điều trị cho tôi, vì vậy tôi không phải đi xa để điều trị nữa. Tôi cảm ơn các y, bác sĩ rất nhiều”.

Trước đây, các ca bệnh khó đều phải chuyển tuyến xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Trung ương để điều trị nhưng nay đã được thực hiện thành công ngay tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ với nhiều ca phẫu thuật nội soi như: Cắt túi mật, u xơ, u nang tử cung, buồng trứng, phần phụ... Để đưa được kỹ thuật phẫu thuật nội soi vào áp dụng trong công tác khám, chữa bệnh, Trung tâm đã cử cán bộ y, bác sĩ đi đào tạo về kỹ thuật mổ nội soi tại Bệnh viện E Hà Nội. Đồng thời đầu tư hệ thống dàn máy nội soi hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng cho việc triển khai kỹ thuật mới này. Bên cạnh đó, khi tiến hành những ca mổ đầu tiên, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ còn được Bệnh viện E hỗ trợ chuyển giao các dịch vụ kỹ thuật cao cho đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp thực hiện mổ nội soi giúp nâng cao năng lực chẩn đoán, điều

trị và chăm sóc người bệnh cho đội ngũ y, bác sĩ và giúp người bệnh giảm chi phí đi lại, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, người dân được thụ hưởng các dịch vụ Y tế chất lượng cao “tại chỗ”.

Bác sĩ Đỗ Trường Sơn - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi chuyển giao một loạt các kỹ thuật, kỹ năng về các kỹ thuật nội soi cho các bệnh nhân ngoại, sản. Liên quan đến chương trình làm việc này nó có nhiều những kỹ thuật, kỹ năng, phẫu thuật nội soi ổ bụng và kỹ thuật sử dụng máy nội soi và các loại máy hỗ trợ đi kèm; kỹ thuật diệt trùng phòng mổ có liên quan. Bên cạnh đó, phải làm tốt việc chẩn đoán xác định bệnh và đưa ra kế hoạch điều trị, phác đồ điều trị an toàn, phù hợp cho những bệnh nhân mà cần phải mổ về ngoại khoa và sản khoa. Các bác sĩ của Phong Thổ đã được về Bệnh viện E để học tập, đào tạo, rèn luyện, thực hành trên các hệ thống máy móc nhiều tháng nay. Đây gần như là bước cuối cùng chúng tôi triển khai chuyển giao các kỹ thuật tại huyện Phong Thổ để phục vụ cho bà con”. Đến nay, đã thực hiện chuyển giao 6 ca, trong đó 01 ca sỏi túi mật, 01 ca u nang buồng trứng, 04 ca u xơ tử cung (3 ca mổ mổ). Chuyển giao kỹ thuật nội soi đường tiêu hóa 30 ca, trong đó 08 ca nội soi đại tràng, 22 ca nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng.

Thực hiện việc ứng dụng kỹ thuật và can thiệp các ca bệnh khó đặc biệt là kỹ thuật mổ nội soi trong thời gian qua đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng Y tế, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân mắc các bệnh nặng, bệnh nhân nghèo đang điều trị ngày càng đông tại TTYT Phong Thổ./.

Thái Sơn

Học và làm theo Bác ở một Trạm Y tế vùng khó

Thực hiện lời dạy của Bác: “Lương y phải như từ mẫu” và 12 điều Y đức của người thầy thuốc, đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn) luôn nỗ lực vượt khó, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, Y sĩ Pờ Tuấn Anh - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nậm Chà cho biết: Nậm Chà là xã khó khăn của huyện Nậm Nhùn, nơi sinh sống của 3 dân tộc: Mông, Dao, Cống với 682 hộ dân, 3.817 nhân khẩu ở 7 bản. Địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều. Một bộ phận nhân dân còn giữ hủ tục, đặc biệt khi đau ốm, mời thầy cúng trừ tà, ma hoặc tìm các loại cây, cỏ (không rõ nguồn gốc, công dụng) đun, sắc uống đã ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình thực hiện khám, chữa bệnh. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hiện vẫn còn tồn tại trên địa bàn xã đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và cộng đồng. Một trong những giải pháp trọng tâm được Trạm Y tế xã Nậm Chà luôn chú trọng thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân thời gian qua là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua các chiến dịch truyền thông; trao đổi, họp bản, sinh hoạt các câu



Cán bộ Trạm Y tế Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm chủng

lạc bộ dân số; hệ thống panô, áp phích, loa truyền thanh xã. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội...

Trạm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em; phòng, chống các loại dịch bệnh; tai nạn thương tích; vệ sinh môi trường; khám và cấp thuốc cho người cao tuổi tại các bản giao thông đi lại khó khăn... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác chăm sóc sức khỏe, dần xóa bỏ các hủ tục trong khám, chữa bệnh.

Hiện nay, Trạm Y tế xã Nậm Chà chỉ có 4 viên chức (gồm 3 y sĩ, 1 điều dưỡng trung cấp) với 7 nhân viên y tế bản và 01 cô đỡ thôn bản. Nhân lực ít, có cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc, phần lớn từ nơi khác đến công tác, không am hiểu nhiều phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào địa phương nên khó khăn trong công tác truyền thông ở cơ sở cũng như quá trình khám, chữa bệnh, triển khai các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về y tế. Mặc dù vậy, thời gian qua đội ngũ cán bộ của Trạm đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đáp ứng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. 6 tháng đầu năm 2024, Trạm đã khám, chữa bệnh và điều trị cho 1.407 lượt người. Sơ cấp cứu về tai nạn, chấn thương, ngộ

độc, cấp cứu nội khoa thông thường; phát hiện xử trí và chuyển lên tuyến trên kịp thời các ca bệnh khó, bệnh nặng, các bệnh truyền nhiễm gây dịch...

Chương trình tiêm chủng mở rộng được Trạm chú trọng triển khai: Trẻ em 1-2 tuổi được tiêm viêm não Nhật Bản B mũi 1 + 2: 26/84 trẻ, đạt 30,95%; trẻ 2-3 tuổi được tiêm viêm não Nhật Bản B mũi 3: 25/73 trẻ, đạt 34,24%; trẻ 18 tháng tuổi tiêm sởi Rulela: 40 trẻ, đạt 47,62%; tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai UV (2+) 16/70 người trở lên đạt 22,85%; Phụ nữ có thai được khám thai định kỳ... Các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được Trạm triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn ở hợp vệ sinh. Nhân viên y tế bản đã nỗ lực “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” vận động bà con thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh theo mùa; khi đau ốm phải đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời; không cúng trừ ma, không uống các loại cây rừng khi chưa

biết rõ công dụng.

Anh Sùng A Lùng, bản Huổi Sô chia sẻ: “Trong các buổi họp bản, tôi và mọi người được cán bộ y tế tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh, khi ốm đau thì phải đến Trạm Y tế xã để được khám và cấp thuốc điều trị kịp thời... Vì vậy, mỗi khi bị ốm đau chúng tôi đều đến trạm để khám và uống thuốc theo đơn để điều trị bệnh; ai bị bệnh nặng, nguy hiểm thì được cán bộ y tế giới thiệu đến Trung tâm Y tế huyện hoặc Bệnh viện tỉnh”.

Bằng sự nhiệt huyết, nỗ lực, đội ngũ cán bộ Trạm y tế xã Nậm Chà đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Thời gian tới, Trạm Y tế xã sẽ tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Trạm rất mong ngành Y tế quan tâm tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn, tâm huyết với nghề; đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho trạm để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn xã.

Hồng Thơm

Hội nghị trực tuyến họp rà soát tiến độ về thực hiện trích chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chiều ngày 11/7, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về rà soát tiến độ về thực hiện trích chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2024 và thống nhất phương án sửa đổi, điều chỉnh Quyết định số 130/QĐ-BYT và Quyết định số 4750/QĐ-BYT do Bộ Y tế tổ chức. Dự hội nghị có BSKL. Tạ Hồng Long - Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Nghiệp vụ Y; Kế hoạch tài chính; chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin. Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phòng KHNV và cán bộ phụ trách việc gửi dữ liệu kiểm thử của các cơ sở KCB: BVĐK tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các

huyện, thành phố. Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Giám định, công nghệ thông tin (BHXH tỉnh).

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ về thực hiện trích chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2024 và thống nhất phương án sửa đổi, điều chỉnh Quyết định số 130/QĐ-BYT và Quyết định số 4750/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Sau Hội nghị, các đơn vị báo cáo tóm tắt khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất khi triển khai thực hiện gửi và nhận dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT điện tử quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT gửi về phòng Nghiệp vụ Y tổng hợp để Sở Y tế có ý kiến với Bộ Y tế.

Mai Hoa

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat (đường) do hoóc môn insulin của tuyến tụy tiết ra bị thiếu (tương đối hoặc tuyệt đối), hoặc do giảm tác động hiệu quả lên mô đích (kháng insulin). Hậu quả làm cho tình trạng mức đường trong máu tăng cao, trong thời gian dài gây biến chứng trầm trọng ở các cơ quan trong cơ thể. Theo tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, bệnh đái tháo đường là “Kẻ giết người thầm lặng” vì bệnh diễn biến âm thầm làm cho người bệnh dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, xem thường. Do đó, để phòng, chống căn bệnh này, bên cạnh sự nỗ lực của Ngành Y tế thì rất cần sự chủ động, tích cực của người dân.



Cán bộ y tế đo huyết áp cho bệnh nhân ĐTĐ

BSCII. Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “nguyên nhân dẫn tới bệnh đái tháo đường là do chế độ ăn uống, sinh hoạt và luyện tập thể dục không hợp lý. Hiện nay, bệnh này đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa và có khoảng 50 - 60% bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 trong cộng đồng chưa được phát hiện, đến khi phát hiện bệnh thì đã có nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như: Suy tim mạch, suy thận, mù lòa, lở loét bàn chân... “đái tháo đường là một bệnh mãn tính cần được điều trị thường xuyên, nhưng có một số trường hợp có dấu hiệu tiền đái tháo đường và đái tháo đường không thường xuyên đi khám nên hiện nay công tác quản lý đối với những người này

gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, để phòng tránh bệnh ĐTĐ người dân cần chủ động đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, hạn chế những biến chứng nặng có thể xảy ra, có chế độ chế độ dinh dưỡng lành mạnh: ăn giảm muối, thức ăn có nhiều dầu mỡ, rượu bia... Đặc biệt, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm phác đồ điều trị của bác sĩ và tái khám đúng lịch hẹn”.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2023, toàn tỉnh phát hiện, quản lý 1.789 bệnh nhân mắc ĐTĐ. Tuy nhiên, số bệnh nhân được quản lý, điều trị trên thực tế còn thấp hơn nhiều so với tổng số bệnh nhân đang sống tại cộng đồng mà chưa được phát hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lũy tích số bệnh nhân ĐTĐ mới là 115 bệnh nhân đạt 99% chỉ tiêu giao. Tổng số bệnh nhân ĐTĐ hiện đang quản lý là 1.906/1.859 bệnh nhân đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong đó bệnh nhân hiện

đang được điều trị toàn tỉnh là 1.479 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân tiền ĐTĐ hiện đang quản lý 3.240/3.250 bệnh nhân đạt 99,6% chỉ tiêu giao.

Trong thời gian tới, để hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường có hiệu quả cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý, theo dõi và tư vấn bệnh nhân tại tất cả

các tuyến trên địa bàn tỉnh, khám sàng lọc thụ động và giám sát hoạt động phòng, chống ĐTĐ tại các Trạm Y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết đúng của cộng đồng về bệnh đái tháo đường để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh đái tháo đường./.

Ngọc Châu

Cải thiện dinh dưỡng giúp trẻ em phát triển cân đối, khỏe mạnh



Cán bộ Trạm y tế xã Sà Dề Phìn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND - UBND xã, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ đã thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống suy dinh dưỡng (PCSDĐ) nên tập thể cán bộ, viên chức Trạm Y tế xã Sà Dề Phìn đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác PCSDĐ trẻ em trên địa bàn xã, từng bước cải thiện dinh dưỡng giúp cho trẻ em phát triển cân đối, khỏe mạnh.

Y sĩ Nguyễn Thị Hoa Dung, Trưởng Trạm Y tế xã Sà

Dề Phìn chia sẻ: “Sà Dề Phìn là xã vùng cao của huyện Sìn Hồ, có 4 bản với 2.382 nhân khẩu, 456 hộ, có 3 dân tộc cùng sinh sống (Mông, Dao, Kinh), trong đó dân tộc Mông chiếm 82%. Điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương còn hạn chế, nhận thức của một số người dân chưa đồng đều, một số phong tục, tập quán sinh hoạt còn lạc hậu, dẫn đến một số người dân còn chưa chủ động trong công tác bảo vệ sức khỏe cho trẻ và cải thiện tình trạng SDD. Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn, tập thể cán bộ, viên chức Trạm Y tế xã Sà Dề Phìn đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giúp cho Nhân dân từng bước nâng cao nhận thức về công tác PCSDĐ. Đối với phụ nữ mang thai việc khám thai thường xuyên là rất quan trọng. Do đó, Trạm thường xuyên theo dõi và

nắm bắt số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ đang mang thai để quản lý, vận động chị em thực hiện khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tiêm phòng, khám thai, khám sức khỏe định kỳ”.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Trạm Y tế xã Sà Dề Phìn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ, hướng dẫn cho trẻ ăn bổ sung hợp lý. Trạm triển khai đa dạng các hình thức truyền thông như: truyền thông trực tiếp vào các buổi sinh hoạt của bản, truyền thông qua loa phát thanh của xã, bản (với 19 buổi truyền thông cho 342 lượt người nghe); treo băng rôn, tài liệu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và thực hành vào các ngày Vi chất dinh dưỡng, Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển. Tổ chức triển khai các dịch vụ chuyên môn lồng ghép với các Chương trình mục tiêu y tế và các nguồn kinh phí được hỗ trợ từ các dự án khác

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên nhận thức của người dân đã có chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hầu hết người chăm sóc trẻ và phụ nữ mang thai trong xã đã nắm được những kiến thức cơ bản về thực hành chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; cách chế biến thức ăn, xây dựng mô hình thực phẩm hợp vệ sinh tại các hộ gia đình... Chị Giàng Thị Mai, bản Hắt Hơ, xã Sà Dề Phìn đang mang bầu tháng thứ 8 cho biết: “Từ các buổi truyền thông tôi biết được dinh dưỡng những năm đầu đời có ý nghĩa quan trọng đối với trẻ. Do đó, tôi đã ăn uống đầy đủ, khám thai định kỳ, bổ sung các vi chất theo hướng dẫn của bác sĩ để tạo nền tảng tốt cho con khi chào đời”.

Cùng với làm tốt công tác truyền thông, cán bộ trạm cũng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao ý thức, thay đổi thái độ phục vụ người dân. Chú trọng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Quan tâm nâng cao chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, góp phần giúp chị em tiếp cận nhanh và lựa chọn các biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp. Ngoài ra, Trạm luôn sẵn sàng thuốc, vật tư y tế để hỗ trợ người dân. Thường xuyên hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại xã đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ SDD trẻ em < 5 tuổi (cân nặng/tuổi): 19,54% giảm 0,06% so với cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ SDD trẻ em < 5 tuổi (chiều cao/tuổi): 20,29%, giảm 0,07% so với cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ trẻ từ 24 - 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun đủ liều 2 lần/năm đạt 100%, có 100% trẻ dưới 5 tuổi được uống vitamin A và 95,56% trẻ dưới 5 tuổi được cân định kỳ; 98% phụ nữ từ khi phát hiện mang thai đến sau sinh 1 tháng được uống viên đa vi chất.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Sà Dề Phìn tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về các hoạt động chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ em. Đẩy mạnh và đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em giúp cho người dân nâng cao nhận thức về công tác PCSDD trẻ em, từng bước cải thiện dinh dưỡng hàng ngày giúp trẻ em phát triển cân đối, khỏe mạnh để nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Nguyễn Thúy

DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON

Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy trẻ sơ sinh nhiễm HIV chủ yếu là do lây truyền HIV từ mẹ. Nếu không có bất kỳ hình thức điều trị hoặc chăm sóc nào, khả năng người phụ nữ nhiễm HIV truyền bệnh sang con là rất lớn. Tuy nhiên, việc được chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả thì tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con giảm đi rất nhiều, thậm chí là 0%.

Việc lây truyền vi rút có thể được ngăn chặn gần như hoàn toàn nếu cả mẹ và con đều được cung cấp thuốc kháng virus (ARV) càng sớm càng tốt trong thời kỳ mang thai và trong thời gian cho con bú.

Do vậy, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm đáng kể tỉ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng là phương pháp tiết kiệm chi phí nhất và là một trong những phương pháp phù hợp nhất để tiếp cận thuốc kháng vi rút ARV.

Quá trình lây truyền HIV từ mẹ sang con xảy ra theo các con đường sau:

1. Lây truyền qua nhau (rau) thai khi người mẹ mang thai



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền phòng, chống HIV cho Nhân dân

Nhau thai có cấu tạo hết sức đặc biệt, nó giúp vận chuyển chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, kháng thể...từ cơ thể mẹ sang thai nhi để nuôi dưỡng bào thai và ngăn không cho vi khuẩn, vi rút xâm nhập gây hại đến thai nhi. Tuy nhiên, khi bánh nhau bị nhiễm khuẩn hoặc bề dày của nó giảm đi vào nửa sau thai kỳ sẽ tạo điều kiện cho virus dễ dàng đi vào cơ thể bé.

Tình trạng vi rút HIV từ máu của mẹ sang thai nhi qua nhau thai có thể xảy ra rất sớm, ngay khi người mẹ mang thai được 8 tuần và có thể kéo dài trong suốt thai kỳ.

2. Lây truyền khi sinh con

Vi rút HIV từ nước ối, dịch tử cung, dịch âm đạo xâm nhập vào thai nhi qua niêm mạc mắt, mũi, hậu môn hoặc lớp da bị sây sát của trẻ trong thời gian chuyển dạ khi sinh, lúc này trẻ phải tiếp xúc trực tiếp với dịch âm đạo của mẹ hoặc sự trao đổi giữa mẹ và thai nhi khi chuyển dạ.

3. Lây truyền trong quá trình cho con bú

Sau khi sinh, trẻ vẫn có thể nhiễm HIV trong quá trình bú sữa mẹ, vì lúc này vi rút HIV dễ dàng truyền sang cơ thể bé qua các vết nứt ở núm vú của người mẹ khi trẻ đang mọc răng, bị tổn thương ở niêm mạc

miệng hay HIV trong sữa mẹ có thể lây sang con theo đường tiêu hóa. Thời gian bú mẹ càng dài, trẻ càng có nhiều nguy cơ nhiễm HIV hơn. Do vậy, phụ nữ nhiễm HIV nên nuôi con bằng sữa thay thế.

Để bảo vệ sức khỏe cho thai nhi và có một thai kỳ khỏe mạnh, an toàn thì thai phụ cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, tiến hành xét nghiệm sàng lọc HIV trước khi mang thai hoặc ngay khi biết mình mang thai. Xét nghiệm và chẩn đoán sớm sẽ giúp có được phác đồ điều trị kịp thời và giảm mức độ nặng của bệnh cũng như dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con hiệu quả hơn.

Đối với phụ nữ đã bị nhiễm HIV cần lưu ý:

- Đến cơ sở Y tế để được tư vấn và xét nghiệm theo chỉ dẫn của cán bộ chuyên môn và biết tình hình bệnh đang giai đoạn nào để quyết định sinh con hay không.

- Nếu thai nhi chưa nhiễm HIV thì cần có kiến thức để chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng và tiếp nhận phác đồ điều trị dự phòng để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

- Tuân thủ đúng phác đồ điều trị: vì nếu uống thuốc dự phòng đầy đủ từ tuần thứ 28 kết hợp không cho con bú thì tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con sẽ giảm xuống chỉ còn 2 - 5% hoặc cao nhất là 10%.

**Phương Thuý
(Tổng hợp)**

Tổ dân phố 17- Thị trấn Tân Uyên không có người sinh con thứ ba



Cán bộ trạm y tế thị trấn Tân Uyên tuyên truyền Chính sách DS-KHHGD cho bà con Nhân dân tổ dân phố 17

Tổ dân phố 17, thị trấn Tân Uyên (Tân Uyên) hiện có 224 hộ với 883 nhân khẩu, trong đó có 163 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ, 53 cặp vợ chồng sinh con một bề, 22 cặp sinh con một bề là gái. Những năm trước đây, do điều kiện sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhiều người còn quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, “trọng nam, kinh nữ” nên không ít gia đình đã sinh vượt kế hoạch; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tổ luôn ở mức trên 1%, số con thứ ba trở lên khoảng từ 2 - 3 trẻ/năm.

Trước thực tế đó, chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt là cộng tác viên dân số của tổ dân phố đã nỗ lực triển khai các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGD) và đưa chương trình DS - KHHGD vào quy ước, hương ước của tổ. Đồng thời năm

2015, tổ thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và không sinh con thứ ba”. Hơn 8 năm qua, câu lạc bộ thực sự góp phần vào việc tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện KHHGD

Chị Nguyễn Thị Huấn - Cộng tác viên dân số của tổ dân phố cho biết: “Chúng tôi luôn xác định việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách Dân số - KHHGD là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp chi bộ, họp tổ dân phố, các đoàn thể... mà còn tranh thủ những lúc đến thăm các gia đình, trò chuyện với các cụ già, các ông chồng - những người còn nặng nề với nếp nghĩ “có nếp, có tẻ” giúp họ hiểu để cùng tuyên truyền và thực hiện chính sách KHHGD. Đối với chị em trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là các chị em sinh con một bề, tôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, kể cả những lúc làm ruộng, làm vườn... để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người, kịp thời tuyên truyền, vận động chị em dừng lại ở 2 con để phát triển kinh tế gia đình và có điều kiện, thời gian nuôi dạy con tốt hơn”.

Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và chính quyền tổ, đặc biệt là cộng tác viên dân số, người dân trong tổ dần hiểu được đông con là một trong những nguyên nhân của đói nghèo và xã hội chậm phát triển. Từ nhận thức đó từng người trong gia đình đã có những chuyển biến rõ rệt, họ nâng cao ý thức tự giác thực hiện KHHGD, góp phần làm nên thành tích chung của tổ, đó là 4 năm liên tổ dân phố không có chị em nào sinh con thứ 3.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phương - mẹ của 2 cháu gái (cháu lớn 10 tuổi và cháu bé

5 tuổi) tâm sự: “Ngay từ khi mới kết hôn, cả hai vợ chồng tôi đều thống nhất quan điểm “dù trai hay gái chỉ 2 là đủ”. Nên ngay sau khi đã hoàn thành kế hoạch là gia đình mình chỉ tập trung vào phát triển kinh tế và chăm lo học hành cho các cháu. Đến nay, hai cháu đều đã lớn, luôn ngoan ngoãn và có kết quả học tập tốt”.

Cùng chung suy nghĩ và cách làm với chị Phương, ở tổ dân phố 17 còn rất nhiều các gia đình có hai con một bề cũng đều là những gia đình điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi như gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Bích Ngọc và gia đình chị Vũ Thị Hương.

Ông Lê Hữu Phương - Tổ trưởng tổ dân phố 17 cho biết: “Tổ dân phố 17 là tổ văn hoá đầu tiên của thị trấn và đến nay luôn giữ vững danh hiệu đó. Nhiều năm qua, tổ luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương khen ngợi vì đã có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế cũng như xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đặc biệt làm tốt công tác dân số - KHHGD”.

Để công tác DS - KHHGD tiếp tục đạt được những kết quả, duy trì ổn định và tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, thời gian tới, tổ dân phố 17 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chính sách KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tiếp cận với các biện pháp tránh thai hiện đại. Đồng thời, nêu gương các gia đình, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, tiếp tục phấn đấu giữ vững kết quả không sinh con thứ ba trở lên./.

Bạch Mai

Hạnh phúc khi giúp “mẹ tròn con vuông”

Qua lời giới thiệu của BSKCI. Hoàng Việt Bắc - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ, chúng tôi tìm đến bản Diên Thành (xã Tả Ngào) gặp chị Lý Mỹ Sếnh - người đã hơn 5 năm gắn bó với nghề cô đỡ thôn bản. Chị tâm sự niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chị khi đến với nghề chính là giúp các thai phụ “mẹ tròn con vuông”.

Đã hơn 5 năm gắn bó với nghề cô đỡ thôn bản và đã chăm sóc thai kỳ cho hàng trăm chị em, đỡ đẻ tại nhà an toàn cho cả trăm bà mẹ ở xã. Mỹ Sếnh chia sẻ thực tế tại xã Tả Ngào, nhiều gia đình, nhiều phụ nữ mang thai vẫn có tư tưởng muốn sinh con tại nhà vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đường đến cơ sở y tế không thuận lợi và hơn hết là phong tục tập quán chưa thay đổi. Với nhiệm vụ là cô đỡ thôn bản, Mỹ Sếnh luôn cố gắng tuyên truyền, vận động phụ nữ mang thai đến khám thai định kỳ và sinh con tại cơ sở y tế, nhất là những ca sinh khó, chị kiên trì thuyết phục, tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ chuyển thai phụ lên tuyến trên để đảm bảo an toàn cho bà mẹ



Chị Sếnh kiểm tra huyết áp cho bà mẹ mang thai tại bản

và thai nhi. Trong những trường hợp thai thuận, nếu họ vẫn muốn sinh tại nhà thì chị sẽ hỗ trợ khám thai, chăm sóc sức khỏe và đỡ đẻ.

Đến bản Diên Thành, chúng ta không xa lạ với hình ảnh cô đỡ Sếnh đang thăm khám cho các thai phụ vào mỗi buổi chiều. Đối với gia đình ở đây, cô đỡ Sếnh là một người phụ nữ vô cùng quan trọng. Bởi chị Sếnh không chỉ nhiệt tình tư vấn, chỉ bảo cách chăm sóc bé. Ngoài ra, trong suốt quá trình mang thai cho đến sau khi sinh trẻ được 42 ngày, các chị đều được cô đỡ thăm khám, hướng dẫn chăm sóc thai nhi, chăm sóc trẻ đúng cách.

Bản Diên Thành (xã Tả Ngào), một trong những xã vùng cao khó khăn huyện Sìn Hồ, đời sống của đại bộ phận đồng bào nơi đây còn nhiều thiếu thốn. Người dân phần lớn là người dân tộc thiểu số nên nhận thức còn hạn chế, thêm vào đó là điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá đi lại vất vả, chị em đẻ nhiều, đẻ dày. Nhiều phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh vẫn đi làm nương rẫy, nên có trường hợp đẻ “rơi” không có người đỡ... Tiếp xúc với người dân nơi đây, Lý Mỹ Sếnh thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả đó, nhất là với chị em phụ nữ, vừa phải lên nương, vừa làm việc nhà, vừa phải chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Năm 2019, Sếnh đã tự nguyện tham gia làm cô đỡ thôn bản. Vật dụng duy nhất chị được trang bị và thường mang bên mình là bộ dụng cụ đỡ đẻ sạch gồm: Pank, dao kéo... Tuy nhiên, với kiến thức được học trong Trường Trung cấp y tế Lai Châu và lớp bồi dưỡng cô đỡ thôn bản hàng năm do Trung tâm y tế huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức, hàng tháng chị tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế. Thống kê theo dõi phụ nữ mang thai trong thôn, tích cực vận động chị em đến Trạm Y tế xã đăng ký quản lý thai, khám thai và đến cơ sở y tế để sinh con.

Chị Sếnh từng chứng kiến nhiều thai phụ sinh đẻ tại nhà gặp tai biến, có ca tử vong cả mẹ và con. Với mong muốn giúp đỡ phụ nữ mang thai mẹ tròn con vuông, năm 2019, sau khi hoàn thành khóa đào tạo, Chị Sếnh trở thành cô đỡ thôn bản và theo nghề cho đến nay. Chị Sếnh cho biết: “Trước thì rất nhiều người sinh con tại nhà nhưng nay thì ít hơn, mỗi năm, mình đỡ đẻ an toàn cho 7 ca. Việc làm vất vả, không cố định thời gian nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vì mình giúp được mọi người và tự nhủ lòng mong có nhiều sức khỏe để còn gắn bó với nghề”.

BSKCI. Hoàng Việt Bắc - Giám đốc Trung tâm Y tế Sìn Hồ cho biết: “Tại tỉnh Lai Châu nói chung và mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh tại Sìn Hồ nói riêng, Tổ chức Samaritan's Purse International Relief và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã triển khai các hoạt động thuộc dự án “Làm mẹ an toàn tại tỉnh Lai Châu” đã góp phần giúp cải thiện tình hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em trên địa bàn huyện. Đặc

biệt nhờ có sự tài trợ này, các cô đỡ đã có kinh phí để được tham gia đào tạo nâng cao năng lực và duy trì hoạt động của cô đỡ thôn bản khi chính sách, chế độ của cô đỡ bị cắt giảm. Mạng lưới cô đỡ thôn bản đã hoạt động liên tục và hiệu quả thông qua 2 hoạt động chính là thăm hộ gia đình và truyền thông nhóm nhỏ, đã giúp nâng cao được kiến thức cho người dân, đặc biệt là người dân dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các cô đỡ thôn bản đã hoạt động tích cực trong công tác quản lý thai nghén, truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người dân, vận động phụ nữ có thai đi khám thai, uống viên sắt, tiêm phòng uốn ván và sinh con tại cơ sở y tế. Sự đóng góp của các cô đỡ đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân và đánh giá cao, được chấp nhận do sự thuận tiện, gần gũi, đáp ứng, phù hợp với yếu tố văn hóa đặc trưng của người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Mặt khác cô đỡ thôn bản còn giúp gỡ bỏ những rào cản về địa lý, văn hóa và tài chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số không thể tiếp cận được các dịch vụ làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ nhỏ”.

Trong hơn 5 năm qua, Cô đỡ thôn bản Lý Mỹ Sếnh đã đỡ đẻ tại nhà được trên 30 ca, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc biệt là góp phần giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh trong bản; hiện tại bản có 75 chị em trong độ tuổi sinh đẻ được theo dõi và quản lý; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiếm trẻ 19.48%; >93% trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ, không có trường hợp chết mẹ, chết con do sinh đẻ hay trẻ chết vì dịch bệnh... Cô đỡ thôn bản như Lý Mỹ Sếnh đã trở thành “cánh tay nối dài” không thể thiếu của ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại những vùng khó khăn của tỉnh Lai Châu./

Nguyễn Hằng

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chiều ngày 29/6, Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo điểm cầu tuyến tỉnh có BSCCKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, BVĐK tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh, BVYHCT tỉnh và TTYT các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm từ năm 2019 đến nay. Từ năm 2019 toàn tỉnh ghi nhận 01 vụ dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, đến nay dịch bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn và đã chuyển sang giai đoạn kiểm soát bền vững; các dịch bệnh khác không có diễn biến bất thường, ghi nhận rải rác một số ca bệnh, chùm ca bệnh truyền nhiễm. Không có trường hợp tử vong do dịch. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 62 chùm ca bệnh. Trong đó: Năm 2019: 04 chùm ca bệnh (Sởi, Lỵ trực trùng). Năm 2020: 01 chùm ca bệnh Thủy đậu. Năm 2021: 06 chùm ca bệnh về Thủy đậu, Tay chân miệng. Năm 2023: 37 chùm ca bệnh về Đau mắt đỏ, Thủy đậu, Quai bị, Nhiệt thán, Tay chân miệng. 6 tháng đầu năm 2024: Ghi nhận 14 chùm ca bệnh về Thủy đậu, Quai bị, Tay chân miệng, Đau mắt đỏ.

Về công tác tiêm chủng mở rộng (TCMR): Trẻ < 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin, từ năm 2019 đến 2021 đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Năm 2022: đạt 87,77% (KH giao 94,41%), đã tổ chức tiêm bù năm 2023, đạt 95,92%. Năm 2023: đạt 55,86% (KH giao 94,60%), tổ chức tiêm bù đến 13/6/2024: đạt 80,61% (KH giao 94,60%), trong đó 8/8 huyện, thành phố

chưa đạt chỉ tiêu KH giao, do thiếu vắc xin từ Viện VSDT, đặc biệt là vắc xin DPT-VGB-Hib. Năm 2024: Trẻ < 1 tuổi tiêm chủng 8 loại vắc xin (tính trên diện tiêm chủng đầy đủ đến 13/6/2024) toàn tỉnh đạt 52.46%.

Hội nghị cũng được nghe các huyện chia sẻ về một số khó khăn, hạn chế và các giải pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Về dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh: WHO cảnh báo năm 2024 có nguy cơ bùng phát dịch bệnh Sởi (diễn biến theo chu kỳ 3-4 năm), trong 6 tháng đầu năm 2024 số ca bệnh sởi có chiều hướng gia tăng, bên cạnh đó bệnh Bạch Hầu, Ho gà, Viêm não cũng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát do thiếu vắc xin. Mặt khác, do ảnh hưởng của biến đổi môi trường, khí hậu, dẫn đến nguy cơ các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi xuất hiện, xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, BSCCKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh và Sở Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng; theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Về công tác TCMR, các huyện chủ động đảm bảo tiến độ tiêm chủng, an toàn trong TCMR. Bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh để dự báo, tham mưu và xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống của dịch bệnh, TCMR. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp nhu cầu đào tạo chuyên môn của các huyện để báo cáo Sở Y tế thực hiện kịp thời...

Hoa - Chăm

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Sáng ngày 11/7, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Ngay từ đầu năm, Bệnh viện đã tổ chức phát động các phong trào thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc “Đẹp - Thân thiện” nhằm khẳng định hình ảnh, thương hiệu và vị thế của Bệnh viện Y học cổ truyền ngày càng phát triển. Tích cực cử cán bộ đào tạo trình độ chuyên khoa sâu về YHCT, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện có 22 bác sỹ, trong đó BSCCKII: 01, BSCCKI: 4, bác sỹ chuyên khoa cơ bản: 4.

6 tháng đầu năm 2024, Bệnh viện đã khám cho 2.813 lượt bệnh nhân, đạt 43,3% KH. Bệnh nhân điều trị ngoại trú và kê đơn 1.520 đạt 49% KH. Số bệnh nhân điều trị nội trú 1.293 đạt 40,4% KH. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 97,9%. Bệnh viện đang nhận chuyển giao gói kỹ thuật Ngôn ngữ trị liệu tại Bệnh viện Nhi TW, Phục hồi chức

năng cơ bản tại bệnh viện E, Điện tim do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức. Đồng thời nhận chuyển giao kỹ thuật cho TTYT Nậm Nhùn, Phong Thổ và Than Uyên về: Cấy chỉ, Xoa bóp bấm huyệt, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Khám chữa bệnh, cấp thuốc đông y; Mô hình, tổ chức khoa phòng, khám chữa bệnh, cấp thuốc đông y; Kỹ thuật Laze nội mạch công suất thấp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, BSCCKII. Tạ Xuân Đông - Giám đốc Bệnh viện YHCT tỉnh đề nghị trong thời gian tới cán bộ viên chức Bệnh viện cần thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ của đơn vị; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đào tạo BSCCKI, BSCCKII cả về YHCT và YHHĐ, đào tạo ngắn hạn các kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng theo Đề án 1816; chú trọng xây dựng Bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp; tăng cường công tác truyền thông nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, thu hút bệnh nhân đến KCB; tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học...

Mai Hoa

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: SƠ KẾT CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Ngày 08/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự chỉ đạo Hội nghị có BSCCKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế, Ban Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các khoa, phòng và viên chức, NLD Trung tâm tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không có dịch xảy ra, qua công tác giám sát phát hiện một số chùm ca bệnh: Quai bị, Thủy đậu, Đau mắt đỏ, Tay chân miệng. Ngoài ra, phát hiện một số ca mắc Sốt

xuất huyết, Sốt phát ban nghi sởi, Uốn ván sơ sinh, Viêm màng não nghi do vi rút, không có trường hợp tử vong do dịch. Tính đến ngày 02/7, toàn tỉnh có 19/46 mặt bệnh truyền nhiễm gây dịch (số mặt bệnh tương đương so với cùng kỳ năm 2023).

Các chỉ tiêu về hoạt động truyền thông đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, thường xuyên đăng tải bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Website Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, facebook, fanpage, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về tình hình diễn biến dịch bệnh: Sốt rét, Tay chân miệng; bệnh Đại, sốt xuất huyết... Tính đến ngày

30/6 số người nhiễm HIV hiện đang quản lý toàn tỉnh là 1.514 người. Tỷ lệ nhiễm/dân số: 0,31%, giảm 0,03 so với cùng kỳ năm 2023. Số điều trị ARV tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023. Triển khai điều trị Methadone cho 2.050 bệnh nhân tại 8 cơ sở điều trị và 31 điểm cấp phát thuốc đạt 99%, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác Phòng, chống Sốt rét: Lũy tích đến ngày 30/6 toàn tỉnh ghi nhận 04 bệnh nhân Sốt rét có ký sinh trùng thể P. Vivax tại huyện Mường Tè. Số mắc giảm 48 BN so với cùng kỳ năm 2023 (52 BN). Không ghi nhận tử vong.

Kết quả tiêm chủng các loại vắc xin trong 6 tháng đầu năm 2024 chưa đạt chỉ tiêu do cung ứng vắc xin BCG, DPT-VGB-Hib, IPV từ Trung ương thiếu, chưa kịp thời dẫn đến những trẻ tiêm 2 hoặc 3 mũi của 1 loại vắc xin chưa đủ tối thiểu 1 tháng để tiêm mũi

4 cho trẻ và tính đến hiện tại vắc xin DPT-VGB-Hib vẫn cung ứng chưa đủ để triển khai, phần nào ảnh hưởng tiến độ tiêm chủng.

Tại phòng tiêm chủng dịch vụ Safpo 28 - Lai Châu: Kết quả triển khai từ ngày 01/3/2024 đến ngày 30/6/2024: Thực hiện 3.867 mũi tiêm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BSKKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm mục tiêu mang lại hiệu quả phòng bệnh cao nhất cho người dân. Trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị không được chủ quan, lơ là với các dịch bệnh truyền nhiễm như: Sốt rét, Đại, Than, Sốt xuất huyết và Tay chân miệng... Đề nghị đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2024./.

Hàng - Hoa

BVĐK tỉnh: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 27/6/2024, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có BSKKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo BHXH tỉnh, công đoàn Ngành Y tế, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc sở Y tế, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ viên chức, người lao động BVĐK tỉnh.

6 tháng đầu năm 2024, Bệnh viện đã đạt được một số kết quả: Bệnh viện E hỗ trợ nhân lực cho Khoa Tim mạch - Lão khoa; ký kết hợp tác phát triển chuyên môn với Bệnh viện Vimec Times City; Ký Biên bản đào tạo theo Đề án 1816 với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Tổ chức 3 chương trình Tặng quà tri ân, phẫu thuật miễn phí đục thủy tinh thể, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện các quy trình, quy định thẩm định hồ sơ bệnh án điện tử; Đề án

khám chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện. Công tác tiếp nhận người bệnh, khám, chỉ định cấp cứu, điều trị thực hiện trong thời gian nhanh nhất. Chất lượng chẩn đoán, điều trị được nâng cao, không có biểu hiện lạm dụng thuốc, dịch truyền, hồ sơ bệnh án được ghi chép cụ thể, chi tiết các nội dung chăm sóc, điều trị người bệnh; bệnh nhân nặng, bệnh nhân phẫu thuật, chuyển tuyến được hội chẩn theo qui chế. Củng cố hệ thống cấp cứu tại các khoa và các tổ cấp cứu ngoại viện.

Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho 62.418 lượt, đạt 49,9% KH, tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2023; điều trị nội trú 14.758 lượt, đạt 49,2% KH; điều trị ngoại trú và kê đơn 46.343 lượt, đạt 51,5% KH. Tổng số ca phẫu thuật 2.614 ca; thủ thuật 129.374 ca. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 86,12% kế hoạch.

Đặc biệt, bệnh viện triển khai được 10

dịch vụ kỹ thuật mới như: Phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng bằng nẹp vist; Dopler xuyên sọ; HBsAg miễn dịch bán tự động/tự động; Anti-HCV miễn dịch bán tự động/tự động; Anti-HBe miễn dịch bán tự động/tự động; HBeAg miễn dịch bán tự động/tự động; Anti-HBc IgG miễn dịch bán tự động/tự động; Anti-HBs định lượng; Cắt một thùy tuyến giáp trong bướu giáp đơn nhân; Tán sỏi thận qua da.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BSKKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế

ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, CNVC của bệnh viện thực hiện tốt các nội dung sau: Hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để nâng hạng bệnh viện từ hạng II lên hạng I theo đúng lộ trình; chấn chỉnh kịp thời, nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, tiếp tục triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số trong KCB...

Hoa - Châm

Đoàn công tác của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Tổ chức Y tế thế giới làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Từ ngày 08 - 12/7, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và Đoàn công tác của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương làm việc tại Lai Châu nhằm đánh giá tình hình sốt rét và các biện pháp can thiệp trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn công tác có TTUT. BSKKI. Trần Đỗ Kiên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng cán bộ khoa phòng, chống Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng.

Tại buổi làm việc, Ban giám đốc Trung tâm báo cáo hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2019 - 2023 và một số nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai năm 2024. Tỉnh Lai Châu nằm trong vùng sốt rét lưu hành nặng. Số bệnh nhân SR có KST hàng năm còn cao, chủ yếu là SR nội địa tập trung tại huyện Mường Tè (năm 2019: 56 BN, năm 2020: 58 BN, năm 2021: 101 BN, năm 2022: 103 BN, năm 2023: 93 BN). 6 tháng đầu năm 2024, phát hiện 04 BN, giảm 92,3% so cùng kỳ năm 2023 Công tác lấy lam máu, test nhanh chẩn đoán sốt rét giai đoạn 2019 - 2023 là: 232.000/150.000 lam, đạt 154,7% KH; 6 tháng đầu năm 2024, tổng số lam máu, test lấy được: 23.258/30.000, đạt 77,5% KH.

Trung tâm xây dựng kế hoạch hoạt

động và một số giải pháp trong thời gian tới: Tham mưu, phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường công tác giám sát, phát hiện bệnh Sốt rét cho người dân, đặc biệt với những trường hợp có sốt và nghi ngờ sốt rét. Tiếp tục điều trị dự phòng toàn dân (nếu có đủ thuốc); triển khai phun hoá chất PCSR đợt 2, dự kiến ngày 15/7/2024 cho các xã trọng điểm nguy cơ cao thuộc huyện Mường Tè, đợt 3 vào tháng 10/2024. Điều trị, quản lý, giám sát/theo dõi các bệnh nhân sốt rét theo phác đồ của Bộ Y tế quy định. Phối hợp với chính quyền đoàn thể tại địa phương tổ chức truyền thông phòng, chống bệnh sốt rét. Nâng cao hiệu quả sử dụng màn để ngủ phòng tránh muỗi đốt. Quản lý chặt chẽ công tác di biến động dân cư (công nhân thủy điện, công trình cầu đường, cao su, buôn bán...).

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực của Lai Châu trong công tác phòng, chống sốt rét tại địa phương. Đoàn yêu cầu Trung tâm cần phải theo dõi, đánh giá sát hơn tình hình sốt rét tại các xã thuộc vùng lưu hành sốt rét tại huyện Mường Tè. Thu thập thông tin, phân tích về phương pháp, quy trình của hệ thống giám sát và quản lý ca bệnh...

Nguyễn Thúy



Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy

Ngày 9/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở với 158 điểm cầu (12 điểm cầu cấp huyện, 146 điểm cầu cấp cơ sở) với hơn 1.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Sở Y tế có BSCKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc và 200 đảng viên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị đã quán triệt đến đại biểu các nội dung: Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 19/5/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2024 - 2030, định hướng đến năm 2035; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030.

Sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tại chi, đảng bộ trong thời gian tới.

Hồng Thơm



Công đoàn Ngành Y tế: 5 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Sáng ngày 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2024.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Thọ Trung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, để triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6,... bằng các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Từ đó, góp phần nâng cao

nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân về xây dựng gia đình, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong thời kỳ hội nhập phát triển của tỉnh, đất nước hiện nay. Các hoạt động chăm lo lợi ích cho gia đình đoàn viên và người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp công đoàn quan tâm thông qua các chương trình "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", đặc biệt chương trình hỗ trợ làm nhà và sửa nhà từ nguồn Quỹ "Xã hội Công đoàn" đã được các cấp công đoàn thực hiện hiệu quả, trở thành Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trong những năm qua, đã có hàng trăm gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà ở; hàng nghìn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, con CNVCLĐ vượt khó học giỏi được thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà với số tiền trên 3 tỷ

đồng/năm.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 55 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024 nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, trong đó Công đoàn Ngành Y tế có 05 gia đình tiêu biểu.

Hoa - Chăm



TTYT TÂN UYÊN: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Ngày 10/7, Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng; công tác Y tế - Dân số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lò Văn Biên, UVBTV Huyện Ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo huyện ủy, lãnh đạo BHXH huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Giám đốc và trưởng, phó các Khoa, phòng, trạm Y tế xã, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị được nghe báo cáo sơ kết công tác Đảng, kết quả thực 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và các hoạt động đoàn thể từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh, phát triển, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo Sở Y tế, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tân Uyên; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và nhân viên Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả. Chất lượng khám, chữa bệnh luôn được đơn vị chú trọng, tập trung nâng cao chất lượng khám chữa

bệnh, thực hiện tốt Y đức; xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế trong đơn vị đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong huyện và các huyện lân cận. Khám bệnh cho 71.160 lượt, đạt 50,6% KH, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023, điều trị nội trú 3.716 lượt, đạt 53,9% KH tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023; điều trị ngoại trú, kê đơn 26.687 lượt, đạt 44,5% KH tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, triển khai thực hiện các chương trình y tế đồng bộ, hiệu quả, đúng kế hoạch. Thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGD, phòng chống HIV/AIDS; đảm bảo chất lượng ATTP và các bệnh không lây nhiễm; các nhiệm vụ và chỉ tiêu về y tế cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch giao. 10/10 xã, thị trấn duy trì tốt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh lớn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các kết quả đã đạt được và các vấn đề khó khăn, tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lò Văn Biên, UVBTV Huyện Ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả TTYT đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục tháo gỡ các khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Ánh Tuyết
(TTYT Tân Uyên)



TẬP HUẤN

* Từ ngày 06 - 09/6, Sở Y tế Lai Châu phối hợp với Trường Đại học Phenikaa tổ chức đào tạo lĩnh vực nghiên cứu khoa học (NCKH) ngành Y tế cho 40 học viên là cán bộ chủ chốt về công tác nghiên cứu khoa học của các đơn vị trực thuộc Ngành Y tế.

* Ngày 21/6/2024 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức triển khai lớp tập huấn về sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh HBC - 80 cho 39 cán bộ tuyến xã, phường tại các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh.

* Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Y tế - Dân số trên địa bàn huyện góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới. Từ ngày 24/6 - 27/6/2024 Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách dân số của 10 xã, thị trấn và cộng tác viên dân số 93 bản, tổ dân phố.

* Ngày 24 - 28/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp Tập huấn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, cho 19 học viên là bác sĩ đang công tác tại các Trung tâm Y tế huyện: Tam Đường, Than Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ.

* Ngày 25 - 27/6, Sở Y tế phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính Phủ và các văn bản quy định chi tiết của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

P. V - C.T.V



HỘI THẢO KHOA HỌC “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN- ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM MẠCH- CHUYỂN HÓA”

Chiều ngày 10/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp với Công ty Dược phẩm Servier (Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật chẩn đoán - điều trị bệnh lý tim mạch - chuyển hóa”. Dự Hội thảo có BSKKI. Dương Thị Như - Phó Giám đốc BVĐ tỉnh, BSKKII. Nguyễn Anh Quân - Khoa C6, Viện Tim Mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai) và 26 bác sỹ của các khoa, phòng thuộc BVĐK tỉnh.

Tại buổi hội thảo, bác sỹ Khoa Nội Tim Mạch - Lão khoa (BVĐK tỉnh) báo cáo Case lâm sàng Tăng Huyết Áp: Sử dụng phối hợp 3 liều cố định. Sau khi nghe báo cáo, BSKKII. Nguyễn Anh Quân đã bình luận và đánh giá về ca bệnh để các đại

biểu tham dự Hội thảo được hiểu rõ thêm về chẩn đoán - điều trị bệnh lý tim mạch- chuyển hóa. Đồng thời, trình bày về cập nhật chẩn đoán - điều trị trong điều trị tăng huyết áp; cập nhật nhận diện, chẩn đoán, điều trị bệnh lý suy tĩnh mạch mạn tính.

Hội thảo giúp cho các bác sỹ cập nhật các kiến thức mới và chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch đồng thời chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện các kỹ thuật mới đang được triển khai tại bệnh viện; phối hợp với tuyến trên để phát triển chuyên ngành Tim mạch tại bệnh viện, với mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân điều trị tim mạch tại BVĐK tỉnh./.

Mai Hoa